

## Line ทาง

โปรดเกล้าฯ อาคม เดิมพิทยาไพลฐ เป็น รมว.คลังคนใหม่แล้ว ขอแสดงความยินดีในฐานะอดีต รมว.คมนาคม ซึ่งก่อนหน้านี้แม่้นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะยังไม่ยอมรับว่าได้เสนอชื่อ นายอาคมทุลเกล้าฯ ขุนคลังคนใหม่ แต่ทุกสื่อก็ตั้งชื่อตรงกันหมดแบบไม่มีแหกไข

\*\*\* ในส่วนของภาคเศรษฐกิจ นักลงทุนก็ออกมาขานรับภาคการเมือง เลขานุการพรรคพลังประชารัฐ รัฐมนตรีประจำสำนัก



นายกรัฐมนตรี นายอนุชา นาคาศัย เลขานุการพรรค ก็ออกมาสนับสนุนว่าเหมาะสม มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญงานเศรษฐกิจ

\*\*\* ขณะที่ภาคสังคมประชาชนก็กดไลค์ให้รัว ๆ ด้วยภาพลักษณ์คนดี มีความรู้ความสามารถ สร้างผลงานให้กระทรวงคมนาคมมากมาย ดอกยี่ด้วยฉายารัฐมนตรี คสช. ที่ขยับขั้นสุด ข้าราชการหูกวางสัมผัสได้ดี เสาร์-อาทิตย์ถึงพื้นที่ตรวจงานโครงการต่าง ๆ เข้ายันค่ำไปครบทั้ง 77 จังหวัด ทุกวันไลจิกไลบขี้นหัวหน้าหน่วยงานดีเกินที่เขยงคินต้องเผื่ออ่านไลน์สั่งงานตลอดเวลา...ความขยันทำงานหามรุ่งหามค่ำนี้ ไม่มีใครโค่นแชมป์ได้ \*\*\* สบายรายงานว่าขนาดหมดวาระแล้ว รมว.อาคม ยังแอบคอดไปดูงานโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคมใน

ต่างจังหวัดบ่อย ๆ อย่าง วันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา มีกำหนดล่วงหน้าไปดูงานและทำบุญทอดกฐินที่ จ.อุดรธานี งานนี้มีคนกระทรวงคมนาคมไปเคียงข้างให้กำลังใจด้วยอีกสักเป็นพิเศษกว่าทุกนัด...หลังจากมีข่าวว่าจะกลับมาผงาดเป็นขุนคลัง ...นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "ยามมีอำนาจวาสนาบรรมีผู้คนก็รายล้อม ยามหมดอำนาจผู้คนก็หนีหาย"

\*\*\* เสกกันได้ไม่กี่ชั่วโมง เมื่อ ผบ.ตร.คนใหม่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข สั่งการให้ บก.น.1-9,จร. และ สปป. ยกเลิกการตั้งจุดตรวจจุดสกัดทุกประเภท รวมถึงจุดตรวจความมั่นคงและป้องกันอาชญากรรม จุดตรวจจุดสกัดแอลกอฮอล์ และ จุด ว.43 เคลื่อนที่...แต่ต่อมาก็ชี้แจงว่าไม่ได้ยกเลิกแค่หาวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งด่านต่อไปพร้อมออกเกณฑ์ใหม่ยังตั้งด่านได้กรณีฉุกเฉิน

\*\*\* ขอสะท้อนการตั้งด่านที่เจอทุกวันช่วงกลางคืนบริเวณด่านรามอินทราทางด่วนฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) ขาออกมุ่งหน้ามอเตอร์เวย์วงแหวนตะวันออกบางปะอิน-บางนา ตำรวจจราจรจะยึดทำเลทองช่องซ้ายสุดและขวาสุดมา

ด้อม ๆ มอง ๆ แล้วเรียกผู้ขับขี่ที่จอดชิดซ้าย

\*\*\* ส่วนตัวเข้าใจดีว่าถ้าไม่ทำผิดกฎจราจรก็ไม่ต้องกลัว เพราะถ้าเรียกตรวจใบขับขี่ พ.ร.บ. หรือโน่นนี่นั่น!! ก็แค่แสดงหลักฐานให้ดู แต่ไม่ชอบพฤติกรรมที่มายืนดักด้อม ๆ มอง ๆ คู่มือสร้างมา \*\*\* ปิดท้ายกับการประสานครหลวง (กปน.) ส่งหนังสือชี้แจงกราบขอภัยประชาชนที่งานวางท่อประปาบนถนนเจริญนครตั้งแต่แยกเจริญรัช-หน้าวัดสุวรรณ ทำให้ถนนเจริญนครทั้ง จะเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามแผนในเดือน ม.ค. 64 พร้อมปรับปรุงถนนและบริการให้ดียิ่งขึ้น \*\*\*

นายสปีด

transport@dailynews.co.th